

อำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาภารกิจของแต่ละสำนัก/กอง และภารกิจโดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวล ที่น่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ เพื่อเป็นการทบทวนภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวล ให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องและเหมาะสมกับปัจจุบันหรือเอื้ออำนวยต่อการบริหารงาน

ในปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล คือการตรวจสอบภารกิจทุกเรื่องในความรับผิดชอบว่าภารกิจใดยังมีความจำเป็นต้องปฏิบัติหรือไม่ ถ้าไม่จำเป็นก็ควรยกเลิกภารกิจนั้น หรือปรับปรุงภารกิจเพื่อให้มีประสิทธิภาพขึ้น หรือนำไปบริหารจัดการร่วมกับภารกิจอื่น โดยคำนึงถึงการประหยัดและคุ้มค่าและเกิดผลประโยชน์สูงสุด ซึ่งการทบทวนภารกิจนั้นอาศัยวิธีการสอบทานการใช้จ่ายงบประมาณและการตรวจสอบความคุ้มค่าของเงิน เพื่อนำทรัพยากรไปเท่าที่จำเป็น ดังนั้นจึงขอให้แต่ละกอง/สำนัก ได้เสนอความคิดเห็นถึงการใช้จ่ายงบประมาณและการตรวจสอบความคุ้มค่าของเงินในการดำเนินภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม ของแต่ละสำนัก/กอง ว่าจำเป็นต้องปฏิบัติต่อไปหรือไม่ สมควรยกเลิกหรือไม่ หรือควรปรับปรุงภารกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือไม่ เชิญแต่ละกอง/สำนัก

#### หัวหน้าสำนักปลัด

จากการตรวจสอบภารกิจของสำนักปลัดในปีที่ผ่านมา พบว่าการดำเนินการ คุ้มค่าเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้ว เห็นสมควรที่จะดำเนินการทุกภารกิจโดย ต่อเนื่องต่อไป

#### ผอ.กองช่าง

ภารกิจของกองช่าง เป็นภารกิจที่มีความต่อเนื่องและส่วนมากเป็นภารกิจงาน โครงสร้างพื้นฐาน ที่มาจากความต้องการของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ จึงเห็นสมควร ดำเนินภารกิจต่อไป ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้ที่ต้องดำเนินการปรับปรุงคือการขุด ดินถมดิน ที่ได้รับนโยบายและแนวทางการดำเนินการมา ซึ่งเป็นการดำเนินการ ที่ต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้จึงยังไม่มีภารกิจอื่นใดที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม

#### ผอ.กองคลัง

ภารกิจงานของกองคลัง มีความเหมาะสม คล่องตัว จึงเห็นควรให้คงภารกิจไว้ อย่างเดิม และปฏิบัติตามภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ ต่อไปจึงยังไม่มีการกิจการอื่นใดที่ต้อง พิจารณาเพิ่มเติม

#### นักวิชาการศึกษา

กองการศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้มีภารกิจใดที่ต้องพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ

#### ผอ.กองสาธารณสุข

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่ต้อง เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม คือ ควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ และหลักเกณฑ์การคัด แยกมูลฝอย ซึ่งเป็นภารกิจที่ได้พิจารณาดำเนินการสืบเนื่องต่อจากปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบต่อไป